

BALI

รายงานการเข้าร่วมการประชุมของ

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ณ เมืองเซมินยัก เกาะบาหลี

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย





**WORLD PARLIAMENTARY FORUM
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

THE 2ND WORLD PARLIAMENTARY FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

12 – 13 September 2018

Bali – Indonesia

รายงานการเข้าร่วมการประชุมของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ เมืองเซมินยัก เกาะบาหลี่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ (The Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม The Patra Bali เกาะบาหลี่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก ๔๕ ประเทศ จำนวน ๑๙๔ คน การประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเวทีการประชุมซึ่งรวบรวมสมาชิกรัฐสภาจากทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นความมุ่งหมายของรัฐสภาทั่วโลกที่ให้ความสำคัญต่อวาระการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ “ความร่วมมือสู่พลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” (Partnership towards Sustainable Energies for All) รูปแบบการประชุมเป็นเวทีการอภิปรายที่รวบรวมสมาชิกรัฐสภาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาองค์ความรู้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความเข้าใจของรัฐสภาต่อประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงาน ตลอดจนขยายศักยภาพกลไกฝ่ายรัฐสภาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐสภา และเพื่อริเริ่มเวทีแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการตามประเด็นพลังงานทดแทนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย

- นายกิตติ วะสีนนท์ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- นางฉันทวรรณ อุดมศิริสุข - นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบให้นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมฯ และในการนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้มอบหมายให้นางจิราพร สุदानิช อัครราชทูต ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาคณะฯ แทน



คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ
ที่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒

การประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ (The Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development) มีกำหนดการประชุมเป็นเวลา ๒ วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

พิธีเปิดการประชุมเริ่มต้นขึ้นโดยการบรรเลงเพลงชาติของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จากนั้น Hon. Dr. Nurhayati Ali Assegaf ประธานคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รายงานของคณะกรรมการอำนวยการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐสภาในบทบาทนำเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในนโยบายระดับประเทศ และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือ (partnership) ระหว่างสมาชิกรัฐสภาจากทั่วโลก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้หยิบยกประเด็นความร่วมมือระหว่างกันขึ้นเป็นหัวข้อหลักของการประชุม ซึ่ง Dr. Assegaf เชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนความร่วมมือในด้านพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด อีกทั้งสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะส่งเสริมความตระหนักในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผลการดำเนินการตามนโยบายในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ ขออย่าให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาเร่งสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยการกำหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการสร้างรากฐานความเข้าใจและยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



Dr. Nurhayati Ali Assegaf ประธานคณะกรรมการการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐสภา
กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุม

จากนั้น H.E. Mr. Bambang Soesatyo ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้กล่าวปราศรัยต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศนานาประเทศ โดยกล่าวถึงความตระหนักของโลกที่มีต่อประเด็นพลังงานที่ยั่งยืนได้เพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกขึ้นมา ตลอดจนความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่มีสาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดวาระการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการสร้างพลังงานยุคใหม่ที่ราคาถูกลง เข้าถึงได้และยั่งยืนสำหรับทุกคน H.E. Mr. Soesatyo ได้กล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นด้านพลังงานโดยเฉพาะการผลิตและการใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในความร่วมมือระดับโลกและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการลดช่องว่างทางการพัฒนา โดยต้องสนับสนุนทางการเงิน การนำนโยบายไปปฏิบัติ และนวัตกรรม ซึ่งล้วนเป็นโอกาสในการส่งเสริมพลังงานทดแทน H.E. Mr. Soesatyo คาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นบริบทที่สำคัญในการส่งเสริมความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์พลังงานอย่างยั่งยืน อนาคตของโลกขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเวทีการประชุมนี้จะช่วยให้เราได้ทบทวนแนวทางการดำเนินการและขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมหาโอกาสสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในการผลักดันวิถีพลังงานรูปแบบดั้งเดิมไปสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อกำหนดนโยบายด้านพลังงานภายในประเทศของตน ตลอดจนขยายการลงทุนเพื่อสนับสนุนการใช้งานพลังงานทดแทน



H.E. Mr. Bambang Soesatyo ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการประชุม

จากนั้นก็มีพิธีการลงนามในตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ และการสวดมนต์นำโดย Hon. Mr. Mahfudz Abdurrahman สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย



พิธีเปิดการประชุม

ช่วงถัดมาเป็นวาระพิเศษ การกล่าวถ้อยแถลง (National Statement) โดยมี H.E. Mr. Bambang Soesatyo ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ประธาน ร่วมด้วย H.E. Dr. Fadli Zon H.E. Dr. Agus Hermanto และ Hon. Dr. Nurhayati Ali Assegaf ทำหน้าที่รองประธาน การกล่าวถ้อยแถลง กำหนดให้หัวหน้าคณะผู้แทนของแต่ละประเทศใช้เวลากล่าวถ้อยแถลงไม่เกิน ๓ นาที โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรรายชื่อประเทศ ซึ่งตามกำหนดการได้แบ่งออกเป็นสองช่วงในภาคเช้าและภาคบ่ายของการประชุม ในวันแรก โดยในภาคเช้าเป็นการกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนในระดับประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภา

ในช่วงต่อมาเป็นการประชุมเต็มคณะช่วงที่หนึ่ง ในหัวข้อ “การผลิตและการใช้ประโยชน์พลังงานอย่างรับผิดชอบเพื่อเมืองและสังคมที่ยั่งยืน” (Responsible Energy Consumption and Production for Sustainable Cities and Communities) โดยมี H.E. Dr. Fadli Zon รองประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยคำกล่าวเปิดมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความท้าทายในการใช้ประโยชน์พลังงานและการจัดการต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้ระบบนิเวศอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นพลังงานที่ราคาถูกลงและเข้าถึงได้ จึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักในการต่อสู้เพื่อขจัดปัญหาความยากจนในประเทศกำลังพัฒนา ในการนี้ Dr. Zon ได้กำหนดกรอบการอภิปรายในช่วงนี้เกี่ยวกับทัศนคติและวิถีทางเพื่อสร้างความมั่นใจต่อการใช้ประโยชน์พลังงานโดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและเป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นผู้ร่วมอภิปรายคนแรก คือ Hon. Ignasius Jonan รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรด้านพลังงานและแร่ธรรมชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้อภิปรายว่า อินโดนีเซียจะดำเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พลังงานแบบผสมผสานภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงปารีส และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP23) เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๕ อย่างไรก็ตาม พลังงานทดแทนยังคงเป็นเรื่องยากต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากปัญหาราคาที่สูง โดยเฉพาะในตลาดเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอันรวมถึงอินโดนีเซียด้วยนั้น ดังนั้นพลังงานรูปแบบใหม่และพลังงานทดแทนจึงยังคงเป็นภาระหนักในการจัดสรรต่อสาธารณชน โดยเฉพาะในด้านการขนส่ง อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียพยายามที่พัฒนาการใช้พลังงานทดแทน โดย Hon. Jonan ยกตัวอย่างโรงงานพลังงานลมใน Sidrap บนเกาะสุลาเวสีใต้ และโรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพใน Sarulla บนเกาะสุมาตราเหนือ ตลอดจนแนวทางการกำหนดให้ใช้ไบโอดีเซลร่วมกับน้ำมันอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ เป็นต้น นอกจากนี้ในภาคครัวเรือนตามพื้นที่ห่างไกลของประเทศยังมีการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นไฟฟ้าที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย



การอภิปรายบนเวทีในการประชุมเต็มคณะช่วงที่หนึ่ง

ผู้ร่วมอภิปรายคนต่อมา คือ Mr. Jamil Ahmad ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและรองผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ประจำสำนักงานนครนิวยอร์ก ได้กล่าวถึงประเทศต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่ได้พยายามยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพของตนในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แต่ยังคงมีอุปสรรคในการดำเนินการอยู่ ตัวอย่างเช่นกรณีของบาห์ลีที่ประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับการรับมือต่อความเจริญของเมืองและธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตเกินขนาด ปัญหาการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนความต้องการต่อพลังงานที่เพิ่มทวีขึ้น ดังนั้นทุกประเทศจึงต้องหันมาให้ความสำคัญต่อระบบการจัดการด้านทรัพยากรในนโยบายในทุกระดับทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกอย่างสอดคล้องกัน พร้อมกันนี้ ควรมีการสร้างกรอบต้นแบบการพัฒนาเมืองที่ใส่ใจต่อระบบนิเวศ และส่งเสริมสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ประชากรสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ได้ ในตอนท้าย Mr. Ahmad ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในทุกระดับของความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร ตลอดจนเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระดับโลกด้านพลังงานที่ยั่งยืน

จากนั้น ผู้ร่วมอภิปรายคนที่สาม คือ Hon. Ms. Zuraida Kamaruddin รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการปกครองส่วนท้องถิ่น มาเลเซีย และทูต WPL (Women Political Leaders Global Forum) ซึ่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศมาเลเซียเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการต่อการพัฒนาในโลกอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการขยะ ทั้งนี้ หลักการพัฒนาเขตชุมชนเมืองซึ่งประกอบด้วย ๕ ประการ ได้แก่ เมืองที่มีการปกครองโดยธรรมาภิบาล เมืองที่น่าอยู่ เมืองที่ระบบเศรษฐกิจมีการแข่งขัน เมืองที่มีความยุติธรรม ซึ่งรวมถึงมีแนวทางการพัฒนาสีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด รัฐบาลใหม่ประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศโดยส่วนหนึ่งของนโยบายได้ผูกพันตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ประการซึ่งสอดคล้องกับข้อแถลงการณ์ในนโยบายรัฐบาล ๖๐ ประการที่มุ่งให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนทั้ง ๕ ประการ (5P) ต่อประชาชน โลก ความร่วมมือ สันติภาพ และความมั่งคั่ง ในช่วงต่อมา ผู้ร่วมอภิปรายคนสุดท้าย คือ Hon. Dr. Ali Mahmoud Mohamed สมาชิกรัฐสภาชุดาน และประธานคณะกรรมการว่าด้วยเศรษฐกิจและการคลัง ที่กล่าวถึงพลังงานที่ยั่งยืนเป็นวาระสำคัญในการพัฒนาของทุกประเทศในโลก รัฐบาลชุดานพยายามเร่งสร้างการเติบโตและการพัฒนา พร้อมกับกับส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งพลังงานของประชาชน โดยเน้นที่พลังงานแสงอาทิตย์ โดยภาครัฐพยายามกระตุ้นให้ทั้งพื้นที่เมืองและชนบทปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนชนิดอื่น เช่น พลังงานน้ำในภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน นอกจากนี้ Dr. Mohamed ได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทน หลีกเลี่ยงการใช้พลังงานรูปแบบดั้งเดิมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พิจารณาการใช้ประโยชน์พลังงานและปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของสาธารณชน ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในทุกภาคส่วน และติดตามผลการดำเนินการพัฒนาพลังงานทดแทน

ภายหลังจบการอภิปรายบนเวที ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น โดยนายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมอภิปรายโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานที่ควรให้ความสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างกัน (partnership) จากทุกภาคส่วนของประเทศ เช่น ภาคเอกชน ภาคการเงินการคลัง ภาคการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่ง SDGs เป้าหมายประการสุดท้ายเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ที่ภาครัฐต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินนโยบาย ในส่วนของรัฐสภานั้นไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่ออกกฎหมาย ควบคุมงบประมาณ และกำกับดูแลเท่านั้น แต่รัฐสภาต้องสามารถดำเนินโครงการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นความรับผิดชอบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมในสังคมด้วย ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ



นายกิตติ วะสินนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กล่าวอภิปรายในระหว่างการประชุม

จากนั้นเป็นการประชุมเต็มคณะช่วงที่สอง (Second Plenary) ในหัวข้อ “คุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” (Quality Education & Technology towards Green Industry) โดยมี Hon. Dr. Evita Nursanty สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐสภา เป็นประธานในการประชุมช่วงนี้ โดยกล่าวถึงกรอบการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกลายเป็นวาระหลักของโลกปัจจุบัน ผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๗ เพื่อการเข้าถึงพลังงานสะอาด โดยขอให้เน้นความสำคัญถึงบทบาทภาวะผู้นำของรัฐบาลและรัฐสภาในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด เพื่อความสำเร็จในการปรับโครงสร้างด้านพลังงานในทุก ๆ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของรัฐสภาในการทำหน้าที่ย่างแข็งขันในการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในท้องถิ่นและการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรัฐสภาสามารถสร้างมาตรการเพื่อส่งเสริมนโยบายด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และสร้างโอกาสเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



การอภิปรายบนเวทีในการประชุมเต็มคณะช่วงที่สอง

ในช่วงแรกเป็นการเปิดวิดิทัศน์จากผู้ร่วมอภิปรายคนที่หนึ่ง คือ H.E. Mme. Marie-Louise Coleiro Preca ประธานาธิบดีมอลตา ที่กล่าวถึงความสำคัญของคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการริเริ่มอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของภาครัฐสภา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ Mme. Preca ได้หยิบยกแนวคิดความเสมอภาคทางพลังงานว่าจะเป็นสิ่งควบคุมความเสมอภาคในสังคม โดยจะเป็นองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกลายเป็นวาระหลักของโลก ที่ถูกระบุในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ประการ ในเป้าหมายที่ ๗ ที่มุ่งเน้นความสำคัญในการเข้าถึงพลังงานสะอาดและเพื่อกระตุ้นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการสร้างแหล่งพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในตอนท้าย Mme. Preca สรุปว่าการเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนเป็นปัจจัยพื้นฐานของหลักมนุษยธรรมและความเสมอภาคในสังคม จึงจำเป็นต้องให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนและสังคมเพื่อเป็นรากฐานอันมั่นคงเพื่อพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งนี้บทบาทของสถาบันรัฐสภาจึงเป็นจุดสำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับนานาชาติต่อไป

Hon. Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro รัฐมนตรีกระทรวงแผนพัฒนาประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้ร่วมอภิปรายคนที่สอง อภิปรายถึงการที่อินโดนีเซียรับผิดชอบต่อพันธกรณีตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาประเทศในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสถาบันที่เข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยที่ SDGs เป็นกรอบการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำภายในสังคม ในเป้าหมายที่ ๗ ซึ่งมุ่งเน้นการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าอันเป็นปัจจัยพื้นฐานหลัก ในปัจจุบัน ประมาณร้อยละ ๙๗ ของภาคครัวเรือนของอินโดนีเซีย ล้วนมีไฟฟ้าใช้แล้ว และคาดว่าจะเพิ่มถึง ๑๐๐% ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียคาดหวังว่าจะริเริ่มพัฒนาไปสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นหรือการเป็นประเทศพลังงานสีเขียว โดยมีการสร้างพลังงานทดแทนซึ่งมาจากพลังน้ำ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ และมหาสมุทร เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ทั้งนี้ อินโดนีเซียได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปสู่ตลาดใหม่ในการส่งเสริมพลังงานทดแทน จึงได้เปิดสาขาวิชานี้ในระดับมหาวิทยาลัยและศูนย์การวิจัยในทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการสาธณูปโภคร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในท้ายที่สุด Dr. Brodjonegoro ได้เน้นย้ำบทบาทและความสำคัญของรัฐสภาในการสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการที่รัฐสภาอินโดนีเซียที่แสดงบทบาทหลักในการดำเนินการและติดตาม SDGs อย่างเข้มข้นทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

จากนั้น Hon. Mr. Soleman Hemed Whodan Emara รองประธานสภาผู้แทนราษฎรอียิปต์ ผู้ร่วมอภิปรายคนที่สามได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของรัฐสภาในการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการกำกับงบประมาณ ทั้งนี้รัฐสภาควรให้ความสำคัญต่อการศึกษาที่มีใช้เพียงแค่การให้ความรู้ภายในโรงเรียน แต่ควรเป็นการศึกษาสีเขียวที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อระบบสาธณูปโภค การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพลังงานสะอาด ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน สังคม และองค์กรนอกภาครัฐที่จะดำเนินการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ นอกจากนี้ รัฐบาลอียิปต์ได้มีนโยบายส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการกากของเสีย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลดการใช้หนังสือกระดาษโดยเปลี่ยนเป็นการใช้สื่อเอกสารอื่นทดแทน

Hon. Dr. Nurhayati Ali Assegaf ประธานคณะกรรมการมาธิการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐสภา ผู้อภิปรายคนที่สี่ ได้อภิปรายเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว โดยเน้นใน ๒ ประเด็น คือ ความเสมอภาคระหว่างเพศในฐานะปัจจัยพื้นฐานของความเสมอภาคทางการศึกษาและนวัตกรรมเทคโนโลยี และความสำคัญของอุตสาหกรรมสีเขียวในการส่งเสริมชุมชนที่แวดล้อมโดยรอบ นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาช่องว่างทางการศึกษาของโลกปัจจุบัน ที่ประชากรโลกประมาณร้อยละ ๑๕ ยังเป็นผู้ด้อยการศึกษา ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความไม่มีคุณภาพและความยากจนที่ประสบทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและในประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนพบได้ทั้งในบรูซและสตรี ทั้งนี้การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะและความรู้สำหรับสตรีด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมของสตรีนั้นจะเป็นรากฐานอันสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยลดอุปสรรคต่อการพัฒนาต่าง ๆ ในโลกได้ ทั้งนี้คณะกรรมการมาธิการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของอินโดนีเซียได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้าน SDGs เพื่อสนับสนุนงานในส่วนงบประมาณและการออกกฎหมายสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ในตอนท้าย Dr. Assegaf ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทสตรีและการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียว ซึ่งเห็นควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในทุกระดับ และเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาเห็นความสำคัญในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศและให้ความสำคัญต่อสตรีในฐานะศูนย์กลางการเจรจาและกระบวนการกำหนดนโยบายเพื่อความเจริญเติบโตสีเขียว

ต่อมา Mrs. Undraa Agvaanluvsan สมาชิกรัฐสภามองโกเลีย ผู้อภิปรายคนที่ห้า ได้อภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินการของมองโกเลียในการรับรองวาระการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่รัฐสภาได้ออกกฎหมายรองรับ ทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการในด้าน SDGs โดยตรง และทุกภาคส่วนของประเทศได้ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสีเขียวมิใช่เพียงการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในรอบด้านและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและเปิดกว้างสำหรับทุกคน ซึ่งในนโยบายด้านการพัฒนานั้น มองโกเลียมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อประชากรคนรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่วนในด้านเศรษฐกิจ มองโกเลียซึ่งมีการพึ่งพาการส่งออกทองแดงและทองคำ ได้เร่งศึกษาและพัฒนาเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหิน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและเป็นการรักษาสุขภาพภูมิอากาศของชุมชนเมืองและประชากรไปควบคู่ด้วยกัน นอกจากนี้ มองโกเลียกำลังจะเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติด้วยความสมัครใจ ต่อที่ประชุมการรับรองปฏิญญาทางการเมืองของกิจกรรมระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ ในปีหน้า เพื่อรายงานผลความคืบหน้า ระบบการจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายในหลักด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม และหลักธรรมาภิบาล

จากนั้น Prof. Jatna Supriatna ประธานหน่วยเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDSN) ผู้อภิปรายคนสุดท้ายของการประชุมเต็มคณะช่วงที่สอง ได้แบ่งปันประสบการณ์ทางวิชาการในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกล่าวถึง SDGs ในแต่ละข้อที่มีความสำคัญในตัวเองแต่ก็เชื่อมโยงกับเป้าหมายข้ออื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงประเด็นภาคส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นความสำคัญของเป้าหมายที่ ๑๗ เป็นจุดหมายหลักที่เรียกร้องความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน Prof. Supriatna กล่าวถึงนักวิชาการว่าเป็นตัวแสดงหลักในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาที่สามารถเรียกร้องให้รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และชุมชนหันมาทำงานร่วมกัน และส่งเสริม SDGs ในแนวทางสหวิทยาการและเปิดโอกาสให้ภาคสาธารณสุขได้มีส่วนร่วมรับรู้ผ่านการบรรยาย การอภิปรายต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการได้ แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี ในท้ายที่สุด Prof. Supriatna ย้ำว่าทุกประเทศจำเป็นต้องมีการรอบการทำงานที่เฉพาะเจาะจงในการดำเนินการ

ตาม SDGs และบรรจุลงในนโยบายหลัก รวมถึงยุทธศาสตร์สำหรับทุกภาคส่วน นักวิชาการทั้งหลายควรสร้างเวทีเพื่อการแบ่งปันความรู้ ขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาในระดับโลก มีส่วนร่วมในการวิจัยระดับนานาชาติ ตลอดจนติดตามและประเมินผล และร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการวิจัยระดับภูมิภาคและองค์การ-สหประชาชาติ

ภายหลังจากจบช่วงการอภิปรายบนเวที ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม



บรรยากาศระหว่างการประชุม

ต่อมาเป็นช่วงวาระพิเศษที่มีการกล่าวถ้อยแถลง (National Statement) ในช่วงต่อจากภาคเช้า โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลง โดยเมื่อถึงลำดับของประเทศไทย นายกิตติ วัชรสินนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้านการพลังงานของไทย โดยยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงริเริ่มและพระราชทานไว้ในรัชกาลก่อน และในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ได้ทรงสานต่อปณิธานเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินนโยบายภายในประเทศและการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคร่วมกับ ASEAN ในการพัฒนาสู่สังคมที่มีความมั่นคงทางพลังงานและการใช้ประโยชน์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยประกาศรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ ซึ่งมุ่งหวังเพื่อขยายความเชื่อมโยงทางพลังงานและการรวมตลาดพลังงานภายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนทางพลังงานสำหรับทุกคน และรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานผสมผสาน (Energy Mix) ในอาเซียนจากร้อยละ ๑๐ในปัจจุบัน ให้สูงขึ้นถึงร้อยละ ๒๓ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกขึ้นไปจนถึงร้อยละ ๔๐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๖ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาของภูมิภาคและความร่วมมือหลายฝ่าย



นายกิตติ วะสินนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถ้อยแถลง

อนึ่ง ในเวทีการประชุม WPFSD ครั้งนี้มีบางประเทศ เช่น จอร์แดน และบางองค์กร เช่น สหประชา-
รัฐสภาเมดิเตอร์เรเนียน ได้ใช้โอกาสดกล่าวถ้อยแถลงในเชิงการเมืองและความมั่นคงโดยโจมตีประเทศอื่น เช่น
สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียมิได้นำประเด็นปัญหาโรฮิงจาเข้าสู่ที่ประชุมดังเช่นที่เคย
กระทำการในการประชุม WPFSD ครั้งที่ผ่านมา และรวมถึงในกรณีการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และครั้งที่ ๓๙ ณ ประเทศสิงคโปร์ แต่อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิก ASEAN หลายประเทศ
มิได้ส่งคณะผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุม WPFSD ด้วย



นายกิตติ วะสินนท์ และ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มอบของที่ระลึกแก่ H.E. Mr. Bambang Soesatyo ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

การประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ในวันที่สองเริ่มต้นด้วยการประชุมเต็มคณะช่วงที่สาม (Third Plenary) ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของสตรีและพลังงานที่ยั่งยืน” (Women Participation and Sustainable Energy) โดยมี Dr. Dina Melhem ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ มูลนิธิ Westminster Foundation for Democracy ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดโดยมีสาระเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทสตรีและการมีส่วนร่วมของสตรีและผลกระทบด้านพลังงานที่ยั่งยืน ทั้งนี้ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดความยากจนและส่งเสริมความมั่งคั่งและความกินดีอยู่ดีของประชากร จึงต้องให้ความสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในเป้าหมายที่ ๗ ด้านพลังงาน และเป้าหมายที่ ๕ ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งในอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) บทที่ ๑๔ ย่อหน้าที่ ๘ ได้กล่าวถึงสิทธิสตรีในการเข้าถึงพลังงานและผูกพันรัฐภาคีตามอนุสัญญาฯ ให้กระทำทุกวิถีทางเพื่อจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกพื้นที่ แม้ในพื้นที่ห่างไกลและสร้างความเชื่อมั่นว่าสตรีได้รับสิทธิในการดำรงชีวิตที่ดี และสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบขนส่ง และการสื่อสาร จากนั้นผู้ร่วมอภิปรายคนแรก คือ Dr. Matthew Bell ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริการที่ยั่งยืน Ernst & Young ได้อภิปรายเกี่ยวกับศักยภาพของผู้นำในตลาดทุนที่แสดงบทบาทหลักในการดำเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายที่ ๑๗ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อสตรี เนื่องจากสตรีมีบทบาทสำคัญมากขึ้นพร้อมกันนี้ ตลาดทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นกัน

จากนั้น Mr. Anouar Gharbi เลขาธิการคณะมนตรีเจนีวาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา ผู้ร่วมอภิปรายคนที่สอง ได้กล่าวโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสตรีและพลังงานที่ยั่งยืน โดยอ้างถึงปฏิญญาบาห์ลี ในการประชุม WPFSD เมื่อปี ๒๐๑๗ ที่ย้ำเตือนให้ตระหนักต่ออุปสรรคใหญ่ประการหนึ่งของโลกคือ การเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ทั้งนี้ในบริบทด้านพลังงานจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้ประโยชน์ โดยให้ความใส่ใจต่อสตรีซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางพลังงานขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางด้านพลังงานที่ยั่งยืนได้ บทบาทสตรีโดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลถือเป็นบทบาทหลักในการทำเกษตรกรรมและกิจการหรือธุรกิจขนาดเล็กภายในครัวเรือนที่ต้องพึ่งพาการใช้พลังงานอยู่เสมอ ดังนั้นการเสนอการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรสนับสนุน พร้อมกันนี้ เห็นควรส่งเสริมบทบาทสตรีในการเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานที่ยั่งยืน ตลอดจนเปิดกว้างไปสู่การมีส่วนร่วมของสตรีในการวางแผนและกำหนดนโยบายเช่นกัน ทั้งนี้สมาชิกรัฐสภาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ตลอดจนการส่งเสริมการปรับตัวต่อนโยบายพลังงานทางเลือกสมัยใหม่ที่จะเอื้อให้สตรีที่ยากจนและด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนได้อย่างเสมอภาค

ผู้อภิปรายคนสุดท้ายของช่วงที่สาม คือ Mrs. Rosa Vivien Ratnawati ผู้อำนวยการสำนักการจัดการขยะ กากของเสียและวัตถุมีพิษ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้อภิปรายถึงความไม่เสมอภาคที่สตรียากจนในพื้นที่ห่างไกลต้องประสบอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อทางสังคมวัฒนธรรมโบราณในท้องถิ่นที่ยังคงพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบดั้งเดิมอย่างฟืนหรือถ่านไม้ ทำให้สตรีเหล่านั้นต้องเผชิญปัญหาสุขภาพเป็นผลตามมา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสนับสนุนนโยบายเพื่อการเข้าถึงพลังงานที่สะอาดและราคาถูกลงได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียได้เร่งพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อประชาชนและสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาคครัวเรือนในพื้นที่ชนบทกว่าร้อยละ ๔๐ ในประเทศได้หันมาใช้เชื้อเพลิงมวลชีวภาพ

นอกจากนี้ Mrs. Ratnawati ได้เสนอแนวคิดการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น



การอภิปรายบนเวทีในการประชุมเต็มคณะครั้งที่สาม

ภายหลังจบการอภิปรายบนเวที ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น โดยนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ บทบาทและความสำคัญของสตรีในการจัดการภายในครัวเรือน พร้อมกับได้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดการ ปัญหาขยะพลาสติกและการรณรงค์ให้ทั้งบุรุษและสตรีเกิดความตระหนักในการแก้ไขการใช้พลาสติกร่วมกัน และนายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมอภิปรายต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการ ส่งเสริมบทบาทสตรีที่ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการสร้างความตระหนัก ในหมู่คนรุ่นใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมสังคมในการให้ความสนใจต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเกิด ประโยชน์ร่วมกันต่อทุกคน



นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
แสดงความคิดเห็นในการประชุม



บรรยากาศระหว่างการประชุม

จากนั้นเป็นการประชุมเต็มคณะครั้งที่สี่ (Fourth Plenary) ในหัวข้อ “การก้าวไปข้างหน้า : การดำเนินการของรัฐสภาเพื่อการเข้าถึงพลังงานราคาถูก เชื่อถือได้ และยั่งยืนอย่างเท่าเทียม” (The Way Forward : Parliamentary Action for Universal Access to Affordable, Reliable and Sustainable Energy) โดยมี Hon. Dr. Nurhayati Ali Assegaf ประธานคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้ร่วมอภิปราย ๓ คน โดยคนแรก H.E. Mr. Mustafa Sentop รองประธานสภาแห่งชาติตุรกี อภิปรายโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญกล่าวถึงตุรกีซึ่งปรับนโยบายของประเทศไปสู่การพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ทำให้ตุรกีต้องเร่งจัดการต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน อีกทั้งปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ประโยชน์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่กลายเป็นประเด็นที่สำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งนี้ รัฐบาลตุรกีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตุรกีมีแผนพัฒนาประเทศในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๗ เพื่อการเข้าถึงพลังงานที่ราคาถูกและยั่งยืน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพให้สำเร็จภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ตลอดจนริเริ่มโครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ

ต่อมา Hon. Ms. Stefana Miladinovic รองประธานคณะกรรมการว่าด้วยแผนอนาคต การขนส่ง สาธารณูปโภค และการสื่อสารโทรคมนาคม รัฐสภาเซอร์เบีย และทูต WPL ผู้ร่วมอภิปรายคนที่สองได้กล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ประการ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเซอร์เบีย ทั้งนี้เซอร์เบียเป็น ๑ ใน ๗๐ ประเทศในคณะทำงานระหว่างรัฐบาลเพื่อจัดทำ SDGs และการประชุมหารือภาคีรัฐนานาชาติว่าด้วย SDGs ในด้านการเงิน โดยได้จัดตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีนานาชาติเพื่อการดำเนินการตาม SDGs ขึ้นมาเพื่อกำกับการทำงานของภาคีรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาในการสนับสนุนปัจจัยและกลไกต่าง ๆ เพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับรัฐสภาในยุโรปกลางและตะวันออกและเอเชียกลาง ในช่วงท้าย

Ms. Miladinovic ได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาร่วมกันทำหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอแนวทาง SDGs เข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายภายในประเทศและทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากนั้น ผู้อภิปรายคนสุดท้าย คือ H.E. Mr. Joseph Osei Owusu รองประธานรัฐสภา กานา คนที่หนึ่ง ได้อภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาของกานาในการส่งเสริมนโยบายด้านพลังงานสะอาด ที่มุ่งเน้นการดำเนินการตาม SDGs เป้าหมายที่ ๗ ด้านพลังงานใน ๔ มิติที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดผลพร้อมกัน คือ ราคาถูก เข้าถึงได้ ยั่งยืน และเข้าถึงบุคคลมีรายได้น้อย รัฐบาลกานาได้พัฒนาและริเริ่มใช้งานพลังงานทดแทน เช่น พลังลม ชีวมวล น้ำมหาสมุทร และพลังงานจากของเสีย ซึ่งเหล่านี้ล้วนต้องการตัวบทกฎหมายรองรับที่ต้องผ่านกระบวนการจากรัฐสภา ทั้งนี้สมาชิกรัฐสภาจึงจำเป็นต้องแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการจัดการองค์ความรู้ จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมกิจการด้านพลังงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



การอภิปรายบนเวทีในการประชุมเต็มคณะช่วงที่สี่

ซึ่งภายหลังจากการอภิปรายบนเวทีในการประชุมเต็มคณะช่วงที่สี่เสร็จสิ้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น โดยนายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินการตาม SDGs ของประเทศไทย รัฐสภาไทยมีคณะอนุกรรมการติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติระดับภูมิภาค สำนักงานกรุงเทพมหานคร ในการประเมินผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ตาม SDGs เป้าหมายที่ ๗ และ ๑๒ ในวาระที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ ๑๗ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่รัฐสภาจะแสดงบทบาทในการดำเนินการอย่างอิสระตลอดจนกล่าวถึงการแสดงบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการออกกฎหมายและมาตรการส่งเสริมเพื่อการผลิตและใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนทั้งในระดับภายในประเทศและระดับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ บทบาทของไทยในความร่วมมือระดับภูมิภาคใน ASEAN



นายกิตติ วัฒนินท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กล่าวอภิปรายในระหว่างการประชุม



นายกิตติ วัฒนินท์ (ซ้าย) และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล (ขวา)
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเต็มคณะแล้ว ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างความตกลงบาห์ลี ซึ่งมี Hon. Dr. Nurhayati Ali Assegaf ประธานคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐสภา สมาชิกผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ประธาน และที่ประชุมให้การรับรองความตกลงบาห์ลี (Bali Commitment) ในฐานะเอกสารสุดท้ายของการประชุมในระดับสมาชิกรัฐสภาเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความตกลงบาห์ลีนี้นี้เป็นเอกสารที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (non-legal binding)

จากนั้นเป็นพิธีปิดการประชุม โดยมีสุนทรพจน์ปิดการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ จาก H.E. Dr. Fadli Zon รองประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภาและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมกันในการประชุม WPFSD ครั้งนี้ เพื่อตระหนักในความสำคัญของการรณรงค์ด้านพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมย้ำให้สมาชิกรัฐสภาทำหน้าที่อย่างแข็งขันในการส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศของตน



พิธีปิดการประชุม



*The House of Representatives
The Republic of Indonesia*

THE 2nd WORLD PARLIAMENTARY FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partnership Towards Sustainable Energies for All

**The Patra Bali Hotel, Bali - Indonesia
12 - 13 September 2018**



BALI COMMITMENT (agreed version)

Partnership towards Sustainable Energies for All

The Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development

Bali, 12-13 September 2018

We, Parliamentarians from 46 countries, gathered at the Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPSD) in Bali, Indonesia, on September 12th and 13th, 2018, hereby adopt the following **Commitment**:

Reaffirming the full commitment to the outcome document of the 2015 United Nations Summit on Sustainable Development, entitled “*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*,” adopted in September 2015, which contains 17 Goals and 169 targets of Sustainable Development (SDGs);

Recalling the Bali Declaration adopted by the World Parliamentary Forum on Sustainable Development in Bali on September 6th and 7th, 2017, entitled “*Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development*”;

Also recalling all relevant IPU outcome documents concerning parliamentary involvement toward the implementation of the SDGs;

Taking note of the 2016 UNEA resolution on “*Sustainable Consumption and Production*,” 2016 Quito Declaration on “*Sustainable Cities and Human Settlements for All*”, 2016 UNHRC resolution on “*The right to education*”, and 2015 UN resolution on “*Women in development*,”;

Reaffirming further that all Goals of the SDGs are interconnected and therefore progress in affordable and clean energy can affect other progress on poverty eradication, gender equality, mitigation of and adaptation to climate change, food security, health, clean water and sanitation;

Recognizing that gender equality is the foundation for quality education and sustainable development, and in this regard, *stressing* the important role of women to energy sustainability and economic growth due to their daily domestic energy consumption, including serving food for families, lighting for teaching their children at night, and for their small and medium food industries, therefore the equal rights, accesses, and opportunities of women and men should be assured;

Acknowledging the big potential of renewable energy resources for producing sustainable energy in the WPFSD participating countries, and the need to continuously promote blue economy, green industry and development to support the achievement of energy security and diversification;

Underlining that the SDG 17 on partnerships is an indispensable key towards the attainment of SDGs, which is even more urgently needed nowadays, to strengthen cooperation and collaboration among multi-stakeholders of the national, regional, and global community, to move forward and to ensure ‘no one is left behind’;

We, parliamentarians commit to:

1. Scale up efforts to raise awareness among parliaments in each participating countries on the importance of SDGs achievement;
2. Establish the necessary mechanism to work closely with the government and other stakeholders to ensure the effective parliamentary functions on legislation, budgeting, and oversight in accordance with the national SDGs roadmap;
3. Take follow up actions to the outcomes of WPFSD both at the national and international levels in partnership with other parliamentarians, development partners, and relevant stakeholders;
4. Continue regular holdings of WPFSD as the key global parliamentary forum to facilitate exchange of views, knowledge, and best practices towards the achievement of SDGs 2030. In this regard, national Parliaments interested to host the forthcoming meetings of the WPFSD or its related meetings can communicate their intention to the previous host of the WPFSD.

Bali, 13 September 2018

ความตกลงบาห์ลี

ความร่วมมืออู่พลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

การประชุมรัฐสภาาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เกาะบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พวกเราสมาชิกรัฐสภาจาก ๔๖ ประเทศ ได้หารือร่วมกันในการประชุมรัฐสภาาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ (The Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development – WPSD) ณ เกาะบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ได้รับรองความตกลงดังต่อไปนี้

ยืนยัน ความตกลงฉบับเต็มตามเอกสารสุดท้ายของการประชุมเต็มคณะขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อรับรองวาระ “การเปลี่ยนแปลงโลกของเรา : วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)” ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ อันประกอบไปด้วยเป้าหมาย ๑๗ ประการและ ๑๖๙ เป้าประสงค์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ย้ำเตือนว่า ปฏิญญาบาห์ลี ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมรัฐสภาาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ เกาะบาห์ลี เมื่อวันที่ ๖ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “การบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวม”

เน้นย้ำต่อ ประเด็นอันสำคัญตามเอกสารสุดท้ายที่เกี่ยวข้องของสหภาพรัฐสภาที่กล่าวถึงบทบาทของรัฐสภาต่อการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รับทราบ ข้อมติของสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ปี ๒๐๑๖ (๒๕๕๙) ว่าด้วย “การผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ปฏิญญาควิโต ปี ๒๐๑๖ (๒๕๕๙) ว่าด้วย “การจัดการเพื่อเมืองและชุมชนที่น่ายินดีสำหรับทุกคน” ข้อมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ปี ๒๐๑๖ (๒๕๕๙) ว่าด้วย “สิทธิในการศึกษา” และข้อมติองค์การสหประชาชาติ ปี ๒๐๑๕ (๒๕๕๘) ว่าด้วย “สตรีและการพัฒนา”

ยืนยันว่า ทุกเป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เชื่อมโยงกัน และความสำเร็จในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและราคาถูกลง สามารถส่งผลต่อความสำเร็จในด้านการขจัดความยากจน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร การสาธารณสุข น้ำสะอาด และสุขอนามัย

ยอมรับว่า ความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นรากฐานของการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และในวาระนี้ **เน้นย้ำถึง** ความสำคัญของบทบาทสตรีต่อความยั่งยืนทางพลังงานและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการใช้ประโยชน์พลังงานในครัวเรือนในแต่ละวัน และรวมถึงการประกอบอาหารภายในครอบครัว การใช้ไฟฟ้าเพื่อสอนการบ้านลูกในตอนกลางคืน และการใช้พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมด้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง ดังนั้น สิทธิที่เท่าเทียม การได้รับสิทธิ และโอกาสของทั้งสตรีและบุรุษควรจะเสมอภาคเท่าเทียมกัน

รับทราบว่า ศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อสร้างส่งเสริมพลังงานที่ยั่งยืนในบรรดาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนความต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว และการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านความมั่นคงทางพลังงาน และการกระจายการใช้ประโยชน์

เน้นย้ำว่า วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๗ ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ต่อการบรรลุผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระความต้องการที่เร่งด่วนอย่างมากในปัจจุบันนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และสังคมโลก เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผู้ใดถูกละเลย

เรา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา สัญญาจะ :

๑. ขยายการสนับสนุนเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ในระดับรัฐสภาเพื่อการมีส่วนร่วมของแต่ละประเทศต่อความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. ก่อตั้งกลไกสำคัญเพื่อดำเนินการอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาครัฐบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของรัฐสภาในการออกกฎหมาย การอนุมัติงบประมาณ และการตรวจสอบการทำงานในระดับประเทศตามแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. ติดตามผลการดำเนินการตามผลลัพธ์ของการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ในความร่วมมือระหว่างสมาชิกรัฐสภา คู่พันธมิตรด้านการพัฒนา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
๔. พิจารณาการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (WPFSD) เป็นเวทีระดับโลกเวทีหลักของสมาชิกรัฐสภาเพื่อสร้างเสริมโอกาสในการแลกเปลี่ยน ทศนคติ ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และในโอกาสนี้ หากรัฐสภาแห่งชาติใดปรารถนาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งถัดไปหรือการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงเจตจำนงต่อเจ้าภาพ WPFSD ในครั้งก่อนได้

บาห์ลี, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุม

๑. การประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ เป็นเวทีระดับโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหลากหลายประเทศและภูมิภาค ซึ่งมีความแตกต่างทางระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงอาจมีทัศนคติต่อการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป การนำเสนอถ้อยแถลงหรือบทอภิปรายของคณะผู้แทนฯ ควรเป็นข้อมูลที่กระชับ ชัดเจน และเป็นสากล ตลอดจนมีการยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด จะสามารถดึงดูดความสนใจและความเข้าใจจากที่ประชุมได้

๒. ในโอกาสการกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนฯ แต่ละประเทศ อาจมีบางประเทศหรือองค์กรใช้โอกาสกล่าวถ้อยแถลงในเชิงการเมืองและความมั่นคงโดยโจมตีประเทศอื่นได้ ซึ่งท่าทีของประเทศไทยจะไม่แสดงออกถึงการสนับสนุนหรือต่อต้านใด ๆ แต่คณะผู้แทนไทยฯ จะยึดหลักการทูตเชิงสร้างสรรค์ ประนีประนอม และมุ่งหาพันธมิตรและความร่วมมือจากเวทีการประชุมระหว่างประเทศ

นางฉันทรร อุดมศิริสุข
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

จัดทำโดย

กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปีที่พิมพ์

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จำนวนหน้า

๒๒ หน้า